

## ห้องสมุดกับการเรียนภาษาอังกฤษ

นัยนา ทองศรีเกตุ \*

การเรียนภาษาอังกฤษกับการใช้ห้องสมุด เป็นของคู่กัน เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลที่นักศึกษา มีโอกาสฝึกทักษะในสถานการณ์จริง และสามารถทำได้ทุกวัน โดยการอ่านหนังสือพิมพ์ เช่น Bangkok Post , The Nation อ่านนวนิยาย จุลสาร วารสาร และ ตำราภาษาอังกฤษ รวมทั้งการดูวิดีโอทัศน์เสียงในฟิล์มได้ด้วย

---

\*อาจารย์นัยนา ทองศรีเกตุ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ในการใช้ห้องสมุดในต่างประเทศ (เมื่อปี 1989) ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย Sydney ชื่อ FISHER มีเกือบ 10 ชั้น มีหนังสือมากมายทุกสาขาจากทุกมุมโลก นักศึกษาต้องใช้ Computer ในการหาหนังสือที่ต้องการ นักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมและนำชมห้องสมุด 1 วัน เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้ห้องสมุดเป็น การเรียนในต่างประเทศ นักศึกษาต้องใช้ห้องสมุดทุกวัน และครั้งละนาน ๆ ระบบการยืม - คืน หนังสือใช้ Computer ควบคุม การคืนหนังสือก็ง่าย เรามีช่องเหมือนตู้ ATM แต่มีขนาดใหญ่กว่า นักศึกษาคืนหนังสือได้ตลอดเวลา ระบบเครือข่าย Computer สามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากห้องสมุดกลางแล้ว ยังมีห้องสมุดคณะและภาควิชา คณะที่ข้าพเจ้าเรียนเป็นคณะอักษรศาสตร์ จึงมีทั้งหนังสือ งานวิจัย อุปกรณ์การสอน และของเล่นมากมาย มีกระทั่ง Logo ของเล่นเด็กให้นักศึกษายืมไปใช้ได้

ห้องสมุดภาควิชาเป็นห้องเดียวมีหนังสือในสาขามากมายโดยเฉพาะวารสาร การเรียนการสอนมีเกือบทุกฉบับ นักศึกษาจะขลุกอยู่ในห้องนี้เป็นส่วนใหญ่ หนังสือและวารสารยืมได้สะดวก แม้มีบรรณารักษ์เพียงคนเดียว

นอกจากห้องสมุดภายในวิทยาลัย ซึ่งมีนับสิบแห่งแล้ว นักศึกษายังต้องค้นหาจากห้องสมุดของสถาบันอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเมือง เกือบทุกแห่ง บริการดี และมีหนังสือทันสมัยที่พิมพ์ออกใหม่ ๆ มากมาย

สำหรับประสบการณ์การใช้ห้องสมุดในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ 10 ปีกว่าล่วงมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ใช้บริการของหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิชา นอกจากนั้น ยังใช้หอสมุดของสถาบันอื่น ๆ เช่น หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย British Council, และ A.U.A. ห้องสมุดมีระบบเครื่องทำความเย็น นั่งสบาย หนังสือมีมาก จึงมีผู้มาใช้บริการกันเนืองแน่น

ห้องสมุดในความคิดของข้าพเจ้าที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่เรียนภาษาต่าง

ประเทศให้มาใช้บริการให้มาก ๆ นั้น ควรมีลักษณะดังนี้

1. ทันสมัย มีหนังสือตำราที่พิมพ์ออกมาใหม่ ๆ ทุกปี มีหนังสือที่กำลังเป็นที่สนใจเพราะเนื้อหาดี มีวารสารที่มีภาพสวย เช่น Home and Garden วารสารที่ให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง เช่น Asian Week
2. มีหนังสือหลากหลาย เช่น ตำรา นวนิยาย ทั้งที่เป็นเรื่องสั้นและเรื่องยาว และหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
3. ห้องสมุดควรเป็นห้องสบาย และมีเครื่องปรับอากาศ การอ่านหนังสือในห้องเย็น ๆ อ่านได้นาน และมีสมาธิ และห้องควรจะเงียบ
4. มีระบบเครือข่ายสามารถติดต่อกับห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายให้นักศึกษาอยากค้นคว้า ก้าวทันโลก และสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประการสุดท้ายห้องสมุดควรเป็นห้องสมุดของการฝึกภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ด้วย กล่าวคือ มีเทป หนังสือ และวีดิทัศน์ของภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น โดยมีทั้งตำราฝึกภาษา และสันทนการต่าง ๆ ให้นักศึกษาสามารถยืมไปฟังและดูได้เป็นการฝึกฝนด้วยตนเอง ถ้านักศึกษาได้ฝึกมากพอ เมื่อเขาพบชาวต่างชาติอื่น ๆ เขาก็สามารถทดลองใช้ภาษาเหล่านั้นสื่อสารได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ทุกคนทราบดีว่า กว่าจะเป็นห้องสมุดสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเราภูมิใจในทุกวันนี้ ได้มีผู้เสียสละแรงกายแรงใจมากมาย เราได้เห็นการเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จากห้องใต้ถุนอาคาร 6 มาเป็นอาคารทั้งหลัง 2 ชั้น มีอุปกรณ์ Computer และ ห้องชมวีดิทัศน์ และกำลังจะได้อาคารใหม่ใหญ่กว่าเดิม ทุกอย่างก้าวย่อมต้องมีผู้เสียสละ ยอมเป็นฐานให้เราก้าวไปข้างหน้า ความฝันถึงห้องสมุดในอุดมคติคงอยู่ไม่ไกล หากเราจะได้ช่วยกัน.